

สรุปแผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)

ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)

แผนงาน/โครงการ	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (ณ ๓๐ เม.ย. ๖๑)
๑. การส่งเสริมและพัฒนาสวนสัตว์เพื่อการท่องเที่ยว	<ul style="list-style-type: none"> - องค์การสวนสัตว์และสวนสัตว์ทั้ง ๗ แห่ง ผ่านการประเมินคุณภาพบริการและการบริหารจัดการสวนสัตว์ (ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001) - อยู่ในขั้นตอนการตรวจประเมินการพัฒนาการบริการและการบริหารจัดการสวนสัตว์ ผ่านการรับรองมาตรฐานสวนสัตว์สากล (WAZA) 	๑๔๐,๗๘๓,๘๐๐ ล้านบาท
๒. ส่งเสริมนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสวนสัตว์	<ul style="list-style-type: none"> - นำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีมาช่วยในการอนุรักษ์และเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าไปแล้ว ๕ ชนิด - การใช้เทคโนโลยี IVF ในกลุ่มวางเพื่อการอนุรักษ์พืชประชากรสัตว์ป่า 	๑๐,๓๘๓,๐๐๐ ล้านบาท
๓. การสร้างความเป็นเลิศและวิจัยสัตว์ป่า	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการงานวิจัยสัตว์ป่าที่ดำเนินการแล้วเสร็จในระดับชาติ/นานาชาติ จำนวน ๑ เรื่อง - เผยแพร่ผลงานวิจัยสัตว์ป่าที่ดำเนินการแล้วเสร็จในระดับชาติ/นานาชาติ จำนวน ๑ เรื่อง 	๑๐,๖๕๓,๐๐๐ ล้านบาท
๔. ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การอนุรักษ์และการขยายพันธุ์สัตว์ป่า หายากและใกล้สูญพันธุ์	<ul style="list-style-type: none"> - สามารถขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ได้ ๒๖ ชนิด/๔๖ ตัว (๑ ต.ค. ๖๐ ถึง ๓๐ มี.ค. ๖๑) - สวนสัตว์ ๕ แห่ง ได้แก่ สวนสัตว์ดุสิต สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์นครราชสีมา และสวนสัตว์สงขลา ผ่านการประเมินมาตรฐานการจัดการสวนสัตว์ (WAZA) ส่วนอีก ๒ แห่ง ได้แก่ สวนสัตว์อุบลราชธานีและสวนสัตว์ขอนแก่น อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมรับการตรวจ - มีกำหนดแผนการส่งเสริมสวนสัตว์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีมาตรฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยกำหนดการดำเนินการตรวจสอบประเมินสวนสัตว์ ในเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม - นำระบบ ZIMS มาใช้ในการรายงานผลจำนวนประชากรสัตว์ 	๑๔๖,๓๒๕,๐๐๐ ล้านบาท

<p>๕. ส่งเสริมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวภายในสวนสัตว์</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มีผู้มาใช้บริการองค์ความรู้ด้านสัตว์ป่าและธรรมชาติผ่านโครงการนำนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์ จำนวน ๕๘๑,๐๔๔ คน (ต.ค. ๖๐ ถึง มี.ค. ๖๑) - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาสวนสัตว์ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีมาตรฐาน และมีเกณฑ์การตรวจประเมินมาตรฐานแหล่งการเรียนรู้ประเภทสวนสัตว์ และสังคมแห่งการเรียนรู้เป็นรายปี - เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสัตว์ป่าและธรรมชาติที่ได้มาตรฐานระดับสากล โดยองค์การสวนสัตว์เป็นสมาชิกของ International Zoo Educators Association (IZE) ประเภท Institutional Membership รวมทั้งเป็นสมาชิกของ WAZA และ SEAZA - สวนสัตว์เปิดเขาเขียวผ่านการประเมินระบบบริหารมาตรฐานจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 - จัดประชุมเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของสวนสัตว์และยกระดับการท่องเที่ยวในระดับสากล โดยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมาคมสวนสัตว์และพิพิธภัณฑสถานสัตว์น้ำโลก (WAZA) ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ - เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน โดยดำเนินการโครงการลดคัดแยกขยะมูลฝอยและเสียอันตรายภายในสวนสัตว์ และดำเนินโครงการจัดทำระบบ ISO 14001 ๕ สวนสัตว์ ได้แก่ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์อุบลราชธานี และสวนสัตว์ขอนแก่น - สร้างพันธมิตรทางวิชาการและความร่วมมือในการจัดการสวนสัตว์ในระดับสากล โดยดำเนินการไปแล้ว ๑ MOU 	<p>๒๙,๒๒๑,๘๔๖.๘๐ ล้านบาท</p>
--	---	------------------------------


ผู้รับรองข้อมูล
 (นายอาคม มณีกุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และแผน